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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวดัระยอง 

 
------------------------------------------------------------------                                                                    

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานที่ประชุมฯ 

  2. นายนพดล  ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
  3. นายสุรพล  สุทธจินดา   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
  4. นางสุวรรณา  โดตี้  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง   
  5. นายวิวัฒน์ชัย  หนูทอง รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
  6. นางวรัญญา    ถนอมพันธุ์  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
  7. นางจินตนา    รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง 
  8. นายชัยยง โกศลวิทยานันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
  9. นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
10. นายสมชาย  รุ่งเรือง  ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
11. นายกุมพล  ชวนชม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
12. นายปรัชญา  สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
13. นายชยุต  ชัยตระกูลทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
14. นางสาวเกตน์สิรี สมบูรณ์ศิลป์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
15. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง                  กรรมการเลขานุการ 
16. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์   แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            
17.  นายบุญยืน  เลาหะวิทยรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายแดน ปรีชา    เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง         
         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางปิยะดา  ควรหา    แทน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง   

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายสมมิต บูรพา   ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 
3. นางอนุชิดา ชินศิรประภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
4. นายวราวุธ  ปิ่นเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
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5. นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
6. ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
7. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
8. นายสุริยนต์  จันทร์ศิริ    เลขาธิการชมรมธนาคาร  

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
  1. นายพิภวัต หาญไพบูลย์ ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง 
  2. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
  3. นางภัทรชนันท์  ผ่องผาด ผู้แทนที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง 
  4. นายปรพล เจริญพงษ์  ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
  5. นายวรพจน์ ทันดร  พลังงานจังหวัดระยอง 
  6. นายปกครอง  ชาญโลหะ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
  8. นายกร  สุวรรณรัฐ  ผู้จัดการส่วนส านักงาน บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จ ากัด (มหาชน)    

9. เจ้าหน้าที่ส านักงานคลังจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ที่ท าการ 
ปกครองจังหวัดระยอง และ เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง  

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เป็นประธาน        
ในการประชุม โดยไดก้ล่าวเปิดการประชุมฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระวาระที่ ๑ เร่ือง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ    
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ’และให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง                  
เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  โดยเพ่ิมเติมองค์ประกอบ             
ของกรรมการซึ่ งเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและอ่ืนๆ ’ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น              
และก าหนดให้มีการประชุม’กรอ.จังหวัดเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ]ซึ่งจังหวัดระยองได้มีค าสั่งจังหวัดระยอง             
ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  

 การประชุมในวันนี้  จั งหวัดระยอง ได้ เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงาน                    
ที่เก่ียวข้องมาประชุมเป็นครั้งที่ 2/2562’(ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพ่ือร่วมหารือการบริหารงานจังหวัด
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง, และติดตามผลการด าเนินการตามมติ       
ที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติมเพ่ือมาร่วมพิจารณา   

 มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนา          

และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562   

    เลขานุการคณะกรรมการ กรอ.  :’ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐ          
และเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 25๖2 นั้น ส านักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 13 หน้า พร้อมได้น าเรียนไว้      
ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 6117 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2562 ด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง  

    มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เพ่ือทราบ  
  ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้   
     1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมีนาคม 2562 มีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า 
     ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวจากการบริโภคและการลงทุน ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐหดตัว 
     ด้านอุปทาน (การผลิต) ขยายตัวจากภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรม 
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหดตัว 
      ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม +9.2% หดตัวจากยางพารา ไก่เนื้อและสุกร ขณะที่
ทุเรียน สับปะรด และมันส าปะหลังหดตัว 
       ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ +14.7% หดตัวจากรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน       
ภาครัฐ  
       ดัชนีผลผลิตและภาคบริการ +3.6% ขยายตัวจากรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน
นักท่องเที่ยว และอัตราการเขา้พักแรมเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน  
       ดัชนีด้านการบริโภคภาคเอกชน +17.5% ขยายตัวจากภาษีมูลค่าเพ่ิม และการ
อุปโภคบริโภคภายในจังหวัด 
       ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม -14.0%’หดตัวจากปริมาณไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
ขณะที่ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม 
      ดัชนีด้านการลงทุนภาคเอกชน +17.1% ขยายตัวจากสินเชื่อเพ่ือการลงทุน          
และปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ขณะที่พ้ืนที่ขออนุญาตก่อสร้างหดตัว    
      อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 1.5    
      การจ้างงาน +5.1% 
      รายได้เกษตรกร +48.0% 
      มูลค่าการน าเข้า 49,589 ล้านบาท 
      ส่งออกด่านศุลกากร 124,674 ล้านบาท 
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      รายได้จัดเก็บ ณ ตุลาคม – มีนาคม 2562 107,748.9 ล้านบาท +13.7%   
      2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
      (1) งบจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 370.66 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 
86.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.26 ดังนี้ 
                      หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
   
 
 
        ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2562 
 

      (2) งบกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 208.97 ล้านบาท มีผลการ
เบิกจ่าย 7.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 ดังนี้ 
                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 
       
 
 
 
 
 
 ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2562 
 

         (3)  การเบิ กจ่ ายเงิ นกันไว้ เบิ กเหลื่ อมปี  มี วงเงิ นตั้ งแต่ปี งบประมาณ                       
พ.ศ.2558-2561 จ านวน 3,220.36 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,564.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.59 

                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 
  
 
 
 
 
 
           ที่มา : รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS ข้อมูล ณ วันที่  24 พฤษภาคม 2562 

   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่หอการค้า

ภาค 5 ภาค ร่วมกับหอการค้าทั้ง 76 จังหวัด โดยเศรษฐกิจของจังหวัดระยองอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศที่ตกต่ าในขณะนี้ และเสนอเพ่ิมเติมว่า จากการที่เศรษฐกิจของจังหวัดระยองดีขึ้น มีผลมาจาก

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 118.83           54.37         45.76     45.77        38.52     73.06        49
รายจ่ายลงทุน 251.83           153.42       60.92     40.45        16.06     211.38      54

ภาพรวม 370.66       207.79    56.06   86.22     23.26   284.44   49

รายการ
วงเงินทีไ่ด้รับ
การจดัสรร

เบิกจา่ย  ล าดับ
ของ

ประเทศ
คงเหลอื

ก่อหน้ีผูกพัน

คงเหลอื
 จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน

รายจ่ายประจ า 43.97                 5.05            11.47        5.05            11.47         38.92          12
รายจ่ายลงทุน 165.00               45.41          27.52        2.25            1.36           162.75        12

ภาพรวม 208.97           50.46       24.14      7.30         3.49        201.67     14

รายการ
 วงเงินทีไ่ด้รับ
การจดัสรร

เบิกจา่ย     ล าดับ    
 การเบิกจา่ย

 ก่อหน้ีผูกพัน

เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี
ประจ าปีงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

ปี 2561 2,131.98          1,240.09      58.17    891.89        41.83     
ปี 2558-2560 1,088.38          324.61         29.82    763.77        70.18     

รวม 3,220.36         1,564.70      48.59    1,655.66     51.41     

 วงเงินทีไ่ด้รับการ
อนุมัติ

เบิกจา่ย คงเหลอื
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ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียนระยอง เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง จะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรในการส่งเสริม
คุณภาพให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด มีแผนการด าเนินการอย่างไรที่จะรองรับในอนาคต 

2) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยองมีความโดดเด่น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพดา้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามากข้ึน  

3) ประธานที่ประชุมฯ’:’ให้ส านักงานคลังจังหวัดระยองตรวจสอบข้อมูลการตัวเลข            
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดในเดือนนี้ และเปรียบเทียบเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว  ว่า สาเหตุที่เศรษฐกิจดี
ขึ้นมาจากปัจจัยใด 

4) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : ช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักแรม
ในจังหวัดระยองมากขึ้น รายได้ภาคการท่องเที่ยวก็เพ่ิมข้ึน 

5) ประธานที่ประชุมฯ : ฝากเป็นข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว ให้มี
การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น เทศกาลท่องเที่ยวต่างๆ พ้ืนที่การท่องเที่ยว และกิจกรรมอ่ืนๆที่น่าสนใจ 

6) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง : ภาพรวมสถานการณ์การด้านท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัจจัยหลักๆ มาจากสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น การเดินทาง         
ที่สะดวกสบาย และในอนาคตอันใกล้จังหวัดระยองจะเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมสัมมนา ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว     
เข้ามาในจังหวัดระยองมากขึ้น 

7) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง :ฝากให้มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้เกษตรกร
ในช่วงฤดูกาลผลไม้ด้วย เช่น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ขอให้มีการประมาณการและตัวเลขด้านนี้ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีต่อไป  

8) ประธานที่ประชุม : ให้คลังจังหวัดระยองรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพ่ือน าไป
รับปรุงข้อมูลเพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

 
มติที่ประชุม :  
1. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง เสนอ  
2. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยองน าข้อเสนอจากที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาน าเสนอ   

ในที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป 

   3.2 รายงานสถานการณ์น้ าของจังหวัดระยอง 
     ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง น าเสนอ ปริมาณน้ าในอ่างส าคัญของจังหวัด
ระยอง มีปริมาณเก็บกัก 597.911 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ าปริมาณ 266.71 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
44.44 คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
       

อ่างเก็บน้ า เก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) (ข้อมลู ณ 29 พ.ค.62) 

ดอกกราย 79.41 26.25 (33.05 %) 
หนองปลาไหล 163.750 86.02 (52.53%) 
คลองใหญ่ 40.10 27.23 (67.90%) 
ประแสร์ 295.00 212 (40.02%)                       
ระโอก 19.65 2.21 (25.51 %) 

รวม 597.911 266.71 (44.44%) 
                        ที่มา : โครงการชลประทานระยอง มูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
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      ความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ของจังวัดระยองในปี พ.ศ.2562 
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562 (ปริมาณน้ าในอ่าง 266.71 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการใช้น้ า 
119.03 ล้าน ลบ.ม.  : ปริมาณน้ าในอ่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในภาคการเกษตร (พ้ืนที่ชลประทาน)        
และกิจกรรมอ่ืนๆได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง)   
 

วันเดือนปี อุปโภค ระบบนิเวศ เกษตร (เขตพื้นที่ชลประทาน) อุตสาหกรรม รวม 
มิ.ย. 62 8.10 2.01 10.03 17.49 37.63 
ก.ค. 62 9.69 2.35 5.22 23.70 40.97 
ส.ค. 62 9.77 9.77 2.11 26.20 40.43 

รวม 27.56 6.71 17.37 67.38 119.03 
ที่มา : โครงการชลประทานระยอง 
     การเตรียมความพร้อมช่วงฤดูฝน 
     1. ตรวจสอบเตรียมความพร้อมประตูระบายน้ าต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
     2. ตรวจสอบความพร้อมสถานีสูบน้ าปลายคลองทับมา 
   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

1) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง : ปริมาณน้ าฝนในปีนี้คาดการณ์ว่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา ขอให้จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย 

2) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เสนอแนะว่า ภาคการเกษตรยังขาดแคลนน้ า 
มีแนวทางอย่างไรในการสนับสนุนภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้ที่ส าคัญของจังหวัดระยอง 

3) ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดระยอง : จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา จังหวัดระยอง
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมขยายเขตพ้ืนที่กระจายน้ านอกเขตชลประทาน โดยมี        
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง                  
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการด าเนินงานกับส านักงานชลประทานที่ 9 
เบื้องต้นได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) อยู่ระหว่างการส ารวจพื้นที่น้ าน้อย 
(2) รวบรวมแผนการกระจายน้ าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 
(3) ขอความร่วมมือส านักงานชลประทานที่ 9 เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
(4) ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพ้ืนที่น้ าน้อย         

ซึ่งขณะนี้มีการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การเพ่ิมปริมาณความจุอ่างเก็บน้ า การขุดลอก
ฝายในหลายพื้นท่ี ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ 

4) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ปัญหาส าคัญคือปัจจุบันมีคณะท างานในด้านนี้
หลายคณะ เช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ซึ่งท าหน้าที่ดูแลก ากับทรัพยากรน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน
ทั้งหมด, กรมทรัพยากรน้ า เป็นต้น แต่ยังมีภารกิจไม่ชัดเจนในระดับจังหวัด โดยเสนอแนะว่าควรมีการจัดท าแผน
แม่บทการใช้น้ านอกเขตชลประทานของจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าให้ครอบคุลมเต็มพ้ืนที่ โดยก าหนด
แผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับ และก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และขั้นตอนต่อไปก็ของรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ยกตัวอย่าง โครงการส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าเขาจอมแห-เขานั่งยอง ต าบลมะขามคู่ 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ 1) เป็นแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 2) บรรเทา
ความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ท้ายน้ า สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับโครงการปรับปรุงระบบ
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ระบายน้ าคลองทับมา ที่เป็นโครงการหนึ่งในแผนรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3) ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการ โดยการพิจารณาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้
เกิดประโยชน์มากมายในอนาคต ทั้งแก้ไขปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้ง และในอนาคตอาจพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว          
ที่ส าคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดระยอง  

 

    มติทีประชุม :   
    1. รับทราบตามที่โครงการชลประทานระยอง เสนอ  
    2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง เร่งรัดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมขยายเขตพ้ืนที่กระจายน้ านอกเขตชลประทาน โดยเร็ว และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ.             
ไปพิจารณาด าเนินการและรายงานผลความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป  

    

 ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการตามมติ         
ที่ประชุมฯ 

       การส ารวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตใช้เอง 
           พลังงานจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้  
 

      สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
กรอ.จังหวัดระยอง ว่าปัจจุบันโรงงานมีการน าโซล่าเซลล์มาใช้มากขึ้นโดยผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองภายในโรงงาน            
แต่ไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ผลิตขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่ 
เช่น มีจ านวนกี่โรงงาน และใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดระยอง และวิเคราะห์
เศรษฐกิจได้แม่นย ามากขึ้น โดยที่ประชุมได้มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยอง ประสานข้อมูลดังกล่าวกับ
ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ให้มีความ
ชัดเจนและแม่นย ามากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่แจ้งข้อมูลให้ส านักงานก ากับกิจการพลังงานจังหวัดระยอง 12 ราย 
ขนาดก าลังไฟฟ้า 11,734.48 กิโลวัตต์ คิดเป็นค่าไฟฟ้าปีละ 85.661 ล้านบาท ดังนี้ 
     

 
 
 

ล าดับ ชือ่สถานประกอบกจิการ สถานท่ีต้ัง
ขนาดก าลังการผลิต

 (kWp)
1 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากดั  88 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 4,422.90             
2 บริษัท ซิมไบโอร์ พีเอม็อาร์ จ ากดั (ติดต้ังบนหลังคาบริษัท เอส ไอ จี คอมบบิล็อค จ ากดั)  33 ม. 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 3,333.18             
3 บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จ ากดั  7/114 ม. 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 1,537.92             
4 บริษัท คลีนเทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (ติดต้ังบนหลังคาของบริษัท เหล็กกอ่สร้าง จ ากดั)  1  ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,404.00             
5 บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากดั (ติดต้ังลอยน้ า ใน บ. SCG )  271 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 1,000.00             
6 นางสาวฐนิตนันท์ บญุพัชรเจริญ 123/2 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 9.45                   
7 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 20/7 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 7.68                   
8 นางสาวพิมพ์รติ ศรีจันทพงศ์ 99/91 ม. ๓ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5.40                   
9 นางสมจิตต์ นันทสุรศักด์ิ 175/10 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 5.00                   
10 นางสาวนิชปวีณ์กร จารุเธียรภรกลุ 184 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 3.00                   
11 นายศิวกร ขวัญดี 11 ม.13 ต.ตะพง อ.มืองระยอง จ.ระยอง 3.00                   
12 นายก าธร จันทร์จิเรศรัศมี 127 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 2.95                   

11,734.48           

21,415,426.00                                          หน่วย(kwh)

85,661,704.00                                          บาท/ปี

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ (11,734.48x5x365)                           
               ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท
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    ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1. คลังจังหวัดระยอง : เสนอแนะว่า ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าใช้เองดังกล่าว ยังไม่ได้น ามา

รวมกับข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง แต่จากข้อมูลข้างต้นหากน ามาร่วมกันข้อมูลการใช้
ไฟฟ้ายังติดลบอยู่ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะจัดเก็บจาก 3 ส่วน คือ 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 2) การผลิตใช้
เอง และ 3) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)  

2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : สอบถามเพ่ิมเติมว่า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ขึ้นใช้เอง หากใช้ไม่หมดจะจ าหน่ายให้โรงงานอื่นใช้ ต้องมีแนวทางอย่างไรบ้าง 

3. อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  : แจ้งว่า ตัวเลขการใช้ไฟฟ้า ในส่วนที่ผลิตใช้เอง 
จะต้องขออนุญาตจากกรมโรงงาน ต้องขอข้อมูลส่วนนี้จากกรมโรงงาน 

4. พลังงานจังหวัดระยอง : แจ้งว่า การน าพลังงานจ าหน่ายให้ที่อ่ืนใช้จะต้องมีการ
เชื่อมต่อระบบ โดยต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อน ซึ่งจากข้อมูลที่ส ารวจได้ ณ ปัจจุบัน ยังมีน้อยมาก 

5. ประธานที่ประชุมฯ : ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้ ขอให้ส านักงานคลัง
จังหวัดระยองหาวิธีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ด้วย โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลตัวเลขการใช้
ไฟฟ้าที่ชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ได้ชัดเจนมากข้ึน 

 
    มติที่ประชุม : 1. รับทราบตามที่พลังงานจังหวัดระยอง น าเสนอ 
       2. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยอง บูรณาการกับหน่วยงาน               
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดเก็บข้อมูลตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีความชัดเจนมากข้ึน  
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง  เพ่ือพิจารณา 
     5.1 การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกตะพง 
      นายปกครอง ชาญโลหะ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
      เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2562     
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้น าเสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณสี่แยกตะพง ซึ่งเป็นปัญหา
ต่อเนื่องมานาน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเทศกาลงานผลไม้ของจังหวัดระยอง ประกอบกับขณะนี้
กรมทางหลวงได้ด าเนินการก่อสร้างขยายถนนสาย 36 โดยจะมีก าหนดแล้วเสร็จในปีช่วงปลาย พ.ศ.2563 ซึ่งส่งผล
ต่อการจราจรติดขัดในบริเวณสี่แยกตะพง ในการนี้ จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงระยอง ดังนี้ (1) ก าหนดรูปแบบการ
ก่อสร้างและงบประมาณที่ใช้ด าเนินการ เพ่ือจัดท ารายละเอียดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป  (2) มีป้าย
บอกทางที่ชัดเจนถนนสายรอง เพ่ือเพ่ือระบายรถออกไปจากทางตรง เช่น ทางไปหาดแม่ร าพึงจะมีถนนสายรอง         
ที่จะผ่านไปได้หลายทาง 
        ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

1) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง : การแก้ไขปัญหาบริเวณสี่แยกตะพง      
ในเบื้องต้นได้มีการปรับตู้สัญญาณไฟจราจร โดยปล่อยรถทางตรงมากขึ้น และขณะนี้อยู่ในการศึกษารูปแบบว่าจะ
แก้ไขปัญหาในจุดนี้อย่างไร ซึ่งต้องมีการศึกษารูปแบบโดยจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้ได้รูปแบบในการก่อสร้างต้องมีแบบ
ก่อนการสร้างก่อน จึงจะประมาณราคาและงบประมาณในการก่อสร้างได้  จากนั้นต้องมีการประชาคมประชาชน       
ในพ้ืนที่ด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่ เบื้องต้นได้เขียนแผนเสนอเข้าไปยังกรมทางหลวงแล้ว 
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2) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน 
เห็นชอบให้มีการก่อสร้างขยายช่องจราจร หรอสะพานข้ามแยกตะพง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจาก
ในช่วงวันหยุดยาว มีนักท่องเที่ยว และปริมาณรถยนต์หนาแน่น เป็นอุปสรรคในการเดินทาง 

     มติที่ประชุม :  1.รับทราบตามที่ผู้ แทนสภาอุตสาหกรรมจั งหวัดระยอง              
และผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง น าเสนอ 
        2. และมอบหมายแขวงทางหลวงระยองจัดท ารายละเอียดและ
แผนการด าเนินโครงการ น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และผลักดันเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโดยเร็ว 

      5.2  การขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 
       นายสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
      เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง (กกร.รย.)     
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2562 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองได้น าเสนอปัญหา
ผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใบขออนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน
และส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจของจังหวัด  
        ปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม Road show เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงแรมหรือท าการตลาดได้ ในการนี้ จึงขอเสนอ             
ให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยอง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ
โรงแรม เพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย 
       ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 

1) ผู้แทนท าการปกครองจังหวัดระยอง : น าเสนอว่า ข้อมูลจ านวนโรงแรมที่ขึ้น
ทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของจังหวัดระยอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีจ านวน 
199 แห่ง ปัญหาในขณะนี้คือมีการเปิดให้บริการโดยที่ไม่มีใบอนุญาต และที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง              
ได้ด าเนินการออกตรวจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นให้โรงแรมมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

2) นายปรัชญา สมะลาภา ที่ปรึกษา กรอ. จังหวัดระยอง :’กล่าวว่า         
ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการโรงแรมคืออะไร มีตัวเลขข้อมูล และได้มีการารวบรวมปัญหาความต้องไว้
อย่างไรบ้าง 

3) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง : กล่าวว่า เรื่องโรงแรมสถานที่พัก        
ของนักท่องเที่ยว ต้องมีการแยกประเภท เช่น ประเภทโรงแรม ประเภทโฮมสเตย์  การท่องเที่ยวชุมชน และมีการ
รวบรวมประเด็นปัญหาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

4) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : จะมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

5) นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง : เบื้องต้นได้ส ารวจจ านวน
ผู้ประกอบการโรงแรมท่ียังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม จ านวน 189 แห่ง 

6) ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : กล่าวเพ่ิมเติมว่า ปัญหาที่
ผู้ประกอบการโรงแรมยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หลักๆ เช่น รูปแบบโครงสร้างอาคารไม่ถูกต้องตาม 
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พรบ.ควบคุมอาคาร โดยมีการดัดแปลงอาคารจากท่ีพักอาศัยมาเป็นโรงแรม ซึ่งรูปแบบโครงสร้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร และปัญหาเรื่องพ้ืนที่ โดยมีการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน หรือล่วงล้ าล าน้ า และไม่เป็นไปตามผัง
เมืองที่ก าหนดไว้ 

7) ผู้ประกอบการกิจการโรงแรม : สอบถามว่า กรณีมีการก่อสร้างในพ้ืนที่      
โซนสีม่วง (ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม) ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้ มีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง 

8) ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล ต้องดู   
ข้อเทศบัญญัติของท้องถิ่นนั้นๆ ว่ามีการก าหนดรูปแบบผังเมืองอย่างไร 

9) ประธานที่ประชุมฯ: ให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จ าแนก
กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน และปัญหาที่เกิดความเดือดร้อน เช่น 1) ก าลังจะสร้างใหม่          
2) จากการปรับปรุงรูปแบบ/ดัดแปลงอาคาร และ 3) ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการแต่เปิดให้บริการแล้ว พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทด้วย  

     มติที่ประชุม : รับทราบตามที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง น าเสนอ 
และมอบหมาย ดังนี้ 

1) มอบหมายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จ าแนกกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน และปัญหาที่เกิดความเดือดร้อน 
เช่น 1) ก าลังจะสร้างใหม่ 2) จากการปรับปรุงรูปแบบ/ดัดแปลงอาคาร และ 3) ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการแต่เปิด
ให้บริการแล้ว พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละประเภทด้วย  

2) มอบหมายมอบหมายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาการขออนุญาต
ประกอบการโรงแรม เสนอให้จังหวัดระยองพิจารณา 

   5.3 ข้อเสนอภาคเอกชน (ด้านการลงทุน ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว            
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์และด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจังหวัด) 
 

1. นายปรัชญา สมะลาภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง :’เสนอแนะการใช้ระบบ Internet 
ในการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิดต่างในจังหวัด เช่น การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การรายงานสภาพอากาศ     
อยากให้จังหวัดน าระบบดังกล่าวมาใช้ในจังหวัดระยอง จะมีแนวทางอย่างไร หรือมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้าง  
เกี่ยวกับการน าระบบไร้สายมาใช้ในจังหวัด 

2. ผู้แทนฝ่ายเลขาฯ : ในส่วนของจังหวัดระยอง เบื้องต้นมีหน่วยงานน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของบริษัท CAT Telecom และ บริษัท TOT และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือวิทยาเขตระยอง ได้ศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใช้กับกล้องวงจรปิด เช่น เสากระจายสัญญาณ
ส่งเคลื่อนความถี่ และระบบสัญญาณไฟจราจรในจังหวัด ซึ่งได้มีการน าเสนอให้จังหวัดระยองหลายครั้งแล้ว            
อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทาง  

    ขณะนี้ จังหวัดระยองได้อนุมัติงบประมาณให้ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง ด าเนินโครงการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยจัดท าศูนย์ควบคุมกล้องวงปิดชนิดเครือข่าย และมีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด
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เสียงต่างๆ ทั้งนี้จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน     
ในพ้ืนที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดได้ดียิ่งขึ้น 

3. หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง เลขานุการฯ กรอ. : แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง ได้ศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใช้กับกล้องวงจรปิด แล้ว       
และจังหวัดระยองก็มีคณะกรรมการพิจารณากล้อง CCTV ของจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาในส่วนของจังหวัด        
และท้องถิ่น เพ่ือให้เชื่อมโยงและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

4. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะเพ่ิมเติมว่าการศึกษาการน าระบบกล้อง
วงจรปิดมาใช้ของหน่วยงานข้างต้น ที่มาน าเสนอจะมีการวางระบบเครือข่ายไว้ และจ านวนกล้องสามารถเพ่ิมจ านวน
ได้ แต่ปัญหาก็คือหน่วยงานที่เคยใช้ระบบเดิมมาแล้ว ถ้ามีกล้องเสียหรือช ารุด ก็จะมีปัญหาอุปสรรค ในเรื่องการ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง/ซ่อมแซม ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการเช่าระบบ ซึ่งปัญหาเป็นอยู่ตอนนี้คือมีกล้องวงจรปิด    
แต่สภาพไม่สามารถใช้งานได้ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม และไม่เกิดประโยชน์เลย ดังนั้น ข้อดีของระบบใหม่     
คือสามารถเพ่ิมจ านวนกล้องได้เรื่อยๆ โดยใช้ระบบเครือข่ายในการควบคุม ซึ่งมีความทันสมัยเกิดประโยชน์เป็นอย่าง
มาก เสนอว่า ให้น ากล้องวงจรปิดมาใช้ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นพื้นที่น าร่องก่อน  

5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง : แจ้งเพ่ิมเติมว่า มี 2 กลุ่ม คือ 1) กล้องเดิมที่มีอยู่แล้ว 
และ 2) กล้องวงจรปิดแบบ Smart City ซึ่งใช้ระบบ Internet ยกตัวอย่าง เช่น ในพ้ืนที่มาบตาพุด มีกล้องวงจรปิด 
จ านวน 180 ตัว เสีย/ช ารุด จ านวน 79 ตัว ซึ่งหากมีการน าระบบใหม่มาใช้จะเป็นประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้เป็นอย่างมาก 

6. นายปรัชญา สมะลาภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง : เสนอเพ่ิมเติมว่า หากมีการ      
น าโครงข่ายและระบบ Internet มาใช้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จังหวัดจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก 

   มติที่ประชุม : รับทราบข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ กรอ. 
 

วาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
- ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ขอให้มีการติดตามความก้าวหน้า ดังนี้ 

1. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและเปิดด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงต่อ
ขยายจากสนามบินอู่ตะเภาไประยอง  

2. ความคืบหน้าโครงการส ารวจออกแบบรายละเอียดถนนเลี่ยงเมือง สาย ง อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

3. ความคืบหน้าโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)    
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2  

 

   มติที่ประชุม : มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ที่
ประชุมทราบในครั้งต่อไป 
 

 เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
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